

ที่ พร ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๕๔



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง เรงร้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอเด่นชัย, นายอำเภอร้องกวาง, นายอำเภอหนองม่วงไข่, นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๗.๕/ว ๕๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินส่งให้จังหวัดโดยตรงภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินแล้ว ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินแล้ว เนื่องจากมี อปท.บางแห่ง ไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินภายในกำหนดเวลาเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินทันภายในกำหนดปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้


๑. ตรวจสอบความถูกต้อง การขอเบิกจ่ายเงินจากบัญชีแบบตรวจสอบการเบิกเงินฯ ของจังหวัดที่แนบ หากพบว่ามีกรณีเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดส่งแผนขอเบิกเงินถึงจังหวัดโดยตรง

๒. จัดส่งแผนการขอเบิกเงินของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ และเดือน กันยายน ๒๕๕๔ โดยแยกหนังสือนำส่งของแต่ละเดือน ส่งถึงจังหวัดโดยตรง

ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนการขอเบิกเงินตามข้อ ๑ และ ๒ ถึงจังหวัดโดยตรง ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้องใต้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จังหวัดจะถือว่าไม่ประสงค์เบิกเงิน หากเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอบสวนลงโทษผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามควรแก่กรณีต่อไป และได้แจ้งผ่านทาง www.phraelocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเถื้อสหัส วงศ์ใหญ่)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. โทรสาร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๕ ต่อ ๒๔, ๑๕

e-mail : pre@thailocaladmin.go.th

